

Đêm Đại Học

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

6:00 tối - 8:00 tối

Trường Trung Học Independence

1776 Educational Park Drive San Jose, California 95133

(Đậu xe ở Gymnasium/ Lối vào ở đường Jackson Avenue)

Dành cho tất cả học sinh trung học và gia đình.

Các em sẽ gặp đại diện của hơn 100 Đại học cộng đồng, Đại học thuộc hệ thống Universities, các trường về Thương Mại, Học Viện Quân Sự trong tiểu bang California và trên toàn quốc.

**Thông tin về các khóa hội thảo về Đêm Đại Học sẽ thông báo sau.

Được tổ chức bởi Học Khu Trung Học East Side

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc giáo sư cố vấn hoặc gọi cho Học Khu tại số (408) 347-5061

Hướng dẫn đến trường Trung Học Independence:

Từ xa lộ 101, hướng North và South: Take the McKee Avenue EAST Exit; travel east-bound on McKee and turn left onto Jackson Avenue. Use Gymnasium Parking Lot; entrance is on **Jackson Avenue**.

Từ xa lộ 680, hướng North và South: Take the McKee Avenue WEST Exit and travel briefly west-bound on McKee; go to the first stop light and turn right onto Jackson Avenue. Use Gymnasium Parking Lot; entrance is on **Jackson Avenue**.

Các Khóa Hội Thảo Đêm Đại Học

Là một phần của năm trong Đêm Đại Học, các học sinh và phụ huynh được mời tham gia vào các buổi hội thảo được tổ chức trong buổi tối nay để nâng cao nhận thức về các trường đại học và gia tăng sự hiểu biết về chương trình Hỗ Trợ Tài Chánh. Xin xem giới thiệu dưới đây.

Điều Hướng của Đêm Đại Học:

thời gian từ: 5 giờ 30, và 6 giờ tối

Hãy đến để nghe những góp ý hữu ích nhất trong Đêm Đại Học năm nay. Đại diện các trường đại học sẽ chia sẻ những phương thức tốt đẹp nhất khi so sánh các trường Đại học, trả lời những câu hỏi quan trọng của quý vị và công hiến các chiến lược hoặc những gia đoạn sẽ đến sau Đêm Đại Học này. Quý vị sẽ ra về với những điều hữu ích để hướng dẫn đường đi nước bước cho con em sau khi tham dự. Thêm vào đó, những ai tham dự hội thảo lúc 5:30 sẽ được vào Đêm Đại Học sớm hơn.

Đại Học: Thực hiện cho bằng được

thời gian từ: 6 giờ, và 6:45 tối

Buổi hội thảo này sẽ gồm những thông tin về mọi điều cần biết để chuẩn bị vào đại học. Quý vị sẽ có thông tin về các Đại học Tiểu bang California (California State University, gọi tắt là CSU), Đại học California (University of California, gọi tắt là UC), Đại học Cộng đồng California (California Community College), các trường đại học tư (Private Universities), và những trường đại học ở các tiểu bang khác. Quý vị sẽ được phổ biến các điều kiện vào đại học và những lời khuyên để giúp con em tăng thêm cơ hội được thu nhận vào các đại học mà mình chọn.

Hướng dẫn về Trợ cấp Tài chánh

thời gian từ: 6 giờ, và 6:45 tối

Đây là cơ hội tìm hiểu mọi điều cần biết về những thông tin mới nhất về cách thức mà học sinh và gia đình học sinh có đủ điều kiện vào đại học hay không. Quý vị sẽ được những thông tin mới nhất về những cách chọn lựa Trợ cấp Tài chánh, kể cả những thông tin hiện có về học bổng, và tiền cho mượn. Những người tham dự sẽ được thông tin về Đơn Miễn Phí Xin Trợ Cấp cho Sinh Viên của Liên bang (Free Application for Federal Student Aid, gọi tắt là FAFSA), Cal Grant, Đơn xin California Dream Act Application, gọi tắt là CADA), và Học bổng Mới dành cho Giai cấp Trung lưu (New Middle Class Scholarship).

Các khóa hội thảo bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt.